

7. Tình hình ANTT và PCCC:

Ban Lãnh đạo luôn đôn đốc, kiểm tra đối với đội bảo vệ trong công ty, đã lắp đặt hệ thống camera an ninh đảm bảo công tác trực gác tuần tra 24/24, luôn đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự trong KCN.

Tăng cường công tác tuần tra, phối hợp với Công an huyện Thống Nhất và các xã phường địa phương trong việc đảm bảo thực hiện an ninh chính trị, trật tự an toàn, tránh lây lan dịch bệnh Covid 19.

Công ty đã trang bị xe chữa cháy, xe tải cầu, máy bơm chữa cháy di động và hệ thống chữa cháy dọc các lô đất trong KCN để sẵn sàng ứng phó sự cố cháy nổ.

Về Công tác PCCC: Kiểm tra định kỳ hàng tháng các thiết bị PCCC bảo đảm sẵn sàng công tác PCCC tại KCN, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức diễn tập phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Đội PCCC Công ty đã tham gia Hội thao hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10” do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tổ chức vào ngày 15/9/2022 và đạt giải nhất Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lạng B ra nước đầu lạng.

Ngày 29/9/2022, Đội PCCC tham gia chung kết Hội thi kiểm tra nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại tỉnh Đồng Nai năm 2022.

8. Công tác Phòng chống dịch Covid-19:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nhất, nguy cơ lây nhiễm trong KCN rất cao. Qua giám sát, BKS nhận thấy Ban lãnh đạo đã kịp thời triển khai các văn bản quy định của Nhà nước, Bộ y tế, Ban Quản lý KCN tỉnh Đồng Nai đến toàn thể người lao động.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 và xây dựng phương án phòng chống dịch khi có ca nghi nhiễm trong KCN. Thực hiện phun khử khuẩn thường xuyên khu vực làm việc. CB-CNV luôn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch.

Toàn thể CB-CNV đã tiêm đủ 3 mũi vacxin ngừa Covid 19. Trong năm 2022 Công ty đã thông báo tuyên truyền cho người lao động trong các Doanh nghiệp trong KCN thực hiện tiêm ngừa mũi 4.

III. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sâu sát để thực hiện các chỉ tiêu SXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra, trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh luôn chấp hành đúng các quy định tài chính, chính sách thuế hiện hành.

2. Kiến nghị:

Đối với hoạt động của các Khu Công nghiệp xem xét thực hiện phương án tốt để cho thuê nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp.



Đầu tư các khu đất dịch vụ để tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm. Xúc tiến công tác mở rộng 150 ha giai đoạn II. và nhà ở xã hội phục vụ công nhân trong KCN.

Hoàn thành việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, làm sơ sở triển khai các hạng mục theo kế hoạch được phê duyệt.

Tăng cường công tác quản lý môi trường, ANTT, PCCC trong nhà máy sản xuất của nhà đầu tư và của KCN.

Về khối lượng đầu tư XD CB, Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ sở hạ tầng KCN, xúc tiến triển khai các kế hoạch đầu tư theo đúng kế hoạch, phải tuân thủ, thực hiện đúng các trình tự thủ tục trong đầu tư XD CB theo quy định hiện hành, luật đấu thầu, tăng cường công tác giám sát, nghiệm thu khối lượng và thanh quyết toán... Đồng thời rà soát, thống kê lại các công trình đã và đang thực hiện các thủ tục và hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp.

B. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Ban kiểm soát công ty gồm có:

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Phương Thanh – thành viên chuyên trách

- Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Dương Tấn Liêm – Trưởng phòng Đầu tư

Xây dựng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

- Công ty đã kiện toàn và bổ sung thêm một thành viên BKS trong quý 1/2022 là Bà Võ Thị Quỳnh Tiên - Phó phòng TCKT – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

❖ Thuận lợi:

Được sự ủng hộ của toàn thể cổ đông thông qua các phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như được sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban của Công ty để thực hiện công tác kiểm soát khi có yêu cầu.

Các thành viên Ban kiểm soát nói chung đều có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng có tâm huyết và trách nhiệm trong công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty và đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động, thường xuyên trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán, thuế, đầu tư xây dựng đối với phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch đầu tư của công ty nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành, trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng đúng quy định nhà nước Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông.

❖ Khó Khăn:

Thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng trong sắp xếp thời gian làm việc nhưng về mặt trao đổi và làm việc với nhau cũng bị hạn chế.



❖ Kết quả hoạt động kiểm soát:

Trong năm 2022 vừa qua, Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hoạt động. Ban kiểm soát đã phân công các thành viên theo dõi, giám sát từng lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT công ty định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tiến hành thực hiện các buổi làm việc chính thức với Ban điều hành Công ty để ghi nhận và kiến nghị kịp thời các vấn đề cấp bách, trọng tâm.

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình đầu tư XD CB, tình hình chấp hành chính sách chế độ tài chính kế toán và các quy định của Công ty.

- Trong năm 2022, HĐQT cùng với Ban điều hành công ty đã điều hành hoạt động của công ty sâu sát và có hiệu quả, luôn chấp hành và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của nhà nước, luôn đảm bảo lợi ích của các cổ đông và công ty tăng trưởng ổn định hằng năm.

+ Tổng tài sản năm 2022: 1.807 tỷ đồng đạt 105,79 % so với năm 2021: 1.708 tỷ đồng.

+ Vốn chủ sở hữu năm 2022: 227 tỷ đồng đạt 118,23 % so với năm 2021: 192 tỷ đồng

+ Về tỷ lệ cổ tức: tăng dần qua các năm. Năm 2014 tỷ lệ chia cổ tức 4%; Năm 2015 tỷ lệ chia cổ tức: 6%; Năm 2016 tỷ lệ chia cổ tức là 12%. Năm 2017 tỷ lệ chia cổ tức là 20%. Năm 2018: tỷ lệ chia cổ tức là 34%. Năm 2019: tỷ lệ chia cổ tức là 40%. Năm 2020: tỷ lệ chia cổ tức là: 45%. Năm 2021: tỷ lệ chia cổ tức là: 50%. Năm 2022: dự kiến tỷ lệ chia cổ tức: 50%.


Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022. Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu: VT, TCQT.

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Phương Thanh

